



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๐๕๓๓/๖๑๖

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นหน่วยงานที่มีการจัดบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากบริการสุขภาพและความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ มีผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

- เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ในส่วนการดำเนินงานรับทราบผลการดำเนินงาน การรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานใด ๆ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา




(นายรัชชัย ยุบลเขต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายนพรัตน์ ไทยแท้)

สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผามาศ	
วัน/เดือน/ปี : ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายธวัชชัย ยุกุลเขต) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายณพรัตน์ ไทยแท้) สาธารณสุขอำเภอภูผามาศ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางชญาภา ไชยทองศรี) พนักงานธุรการ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	